



รายงานผลการวิจัย

โครงการวิจัยการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือด้วยการจัดการความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

The Administration to Develop The Cotton Hand Made Weaving Groups by Knowledge management of Producing Cotton Hand Made Products, Case Study : The Cotton Hand Weaving Groups at Donluang Village, Tambon Maerang, Amphur Pasang, Lumphun Province.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สนับสนุนโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณแผ่นดินปี 2553

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนา
กลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือ ด้วยการจัดการความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา :
กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดลำพูน” เกิดขึ้นและสำเร็จลง
ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการสนับสนุนทุนในการดำเนินการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการ การวิจัย
แห่งชาติ(วช.) ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ศิริจันทร์ชื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบุคลากรท่านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อนามในนี้ได้ทั้งหมด ที่ได้
ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรม
ในพื้นที่ รวมถึงสมาชิกกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด
ลำพูนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยใน
ครั้งนี้ รวมถึงนายกเทศมนตรี ตำบลแม่แรง และบุคลากรในสำนักงานเทศบาลแม่แรงทุกท่าน ที่ได้
ให้ข้อมูล จนทำให้งานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ

ขอขอบคุณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุน
อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการทำวิจัย จนทำให้งานวิจัยชิ้นนี้ดำเนินไปและสำเร็จได้ด้วย
ความราบรื่น

ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจชุมชนของ
กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดลำพูน ที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้ยั่งยืน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
จะนำเอาผลจากการวิจัยนี้ ไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ

1 กรกฎาคม 2554